
Samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 
 
Ár 2017, fimmtudaginn 30. mars, var haldinn 359. fundur samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn var haldinn í Höfðatorgi, 3.hæð Arnarholti og hófst kl. 09:06 
Mættir: Eva Einarsdóttir formaður, Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi, Björg Fenger 
Garðabæ, Anný Berglind Thorstensen Kópavogi og Pétur Óskarsson Hafnarfirði. Jafnframt: 
Andrés B. Andreasen fjármálastjóri ÍTR, Ómar Einarsson sviðsstjóri ÍTR, Magnús Árnason 
framkvæmdastjóri skíðasvæðanna og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
1. Lögð fram rekstrarútkoma vegna ársins 2016. Fjármálastjóri ÍTR kynnti niðurstöðuna. 
 
- kl. 09:20 tekur Theódór Kristjánsson sæti á fundinum 
 
2. Rætt um stefnumótun á skíðasvæðum.  

Framkvæmdastjóra falið að koma með hugmyndir að fyrirkomulagi á næsta fundi. 
 

Fundi slitið kl. 10:10 
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